

# Về thăm “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” ĐẦU TIÊN Ở HUYỆN LỆ THỦY

LÊ MINH

Sau 3 năm thực hiện các giải pháp nâng cấp các tiêu chí, đến nay thôn Xuân Lai (xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy) đã được công nhận là “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”. Đây cũng là khu dân cư đầu tiên trên địa bàn huyện Lệ Thủy vinh dự được nhận danh hiệu này.



Tuyến đường kiểu mẫu ở thôn Xuân Lai

Ảnh: L.M

Là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cùng với cả tỉnh nhân dân thôn Xuân Lai luôn đầy mạnh phong trào thi đua “Hai giỏi”. Người dân nơi đây bám đồng ruộng để sản xuất, bám làng mà chiến đấu và chi viện cho chiến trường miền Nam ruột thịt. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, thôn Xuân Lai có hàng trăm con em lên đường nhập ngũ và có 9 người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Thôn có 1 bà mẹ Việt Nam anh hùng cùng hàng chục thương binh, bệnh binh. Phát huy truyền thống của

quê hương anh hùng, trong sự nghiệp đổi mới, người dân Xuân Lai đã đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn cùng nhau xây dựng thôn xóm ngày càng khang trang, giàu đẹp.

Và đối với cán bộ và nhân dân thôn Xuân Lai, ngày 30/4/2021 là một ngày đáng nhớ bởi đó không chỉ là ngày lễ lớn của đất nước - kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mà còn là ngày thôn vinh dự, tự hào tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và kỷ niệm 20 năm liên tục đạt danh hiệu “Làng văn hóa”. Không khí vui tươi, phấn khởi hiện hữu trên khắp các nẻo đường, lối

xóm, trong suy nghĩ, cảm nhận của người dân Xuân Lai. Về thăm thôn Xuân Lai hôm nay, mọi người sẽ không khỏi ngỡ ngàng với những con đường bê tông rộng rãi, dọc hai bên đường là những hàng cây chuối ngọc xanh rờn, những chậu hoa giấy nhiều màu đang khoe sắc. Đặc biệt, các con đường được tô điểm thêm bằng những bảng khẩu hiệu với nhiều nội dung như: Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước, nội quy hương ước của địa phương; Chung sức xây dựng nông thôn mới vì ấm no, hạnh phúc của người dân; Người dân Xuân Lai nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử đẹp; Hãy giữ gìn vệ sinh vì một

môi trường không rác... Ông Phan Thanh Tùng, trưởng thôn Xuân Lai phấn khởi cho biết: Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, thôn Xuân Lai đã phát động người dân tổ chức trồng hoa hai bên đường để tạo cảnh quan môi trường, góp phần làm cho các tuyến đường làng, ngõ xóm thêm xanh - sạch - đẹp. Hiện nay, có khoảng 80 % các tuyến đường trong thôn đã được trồng hoa, trồng cây xanh. Thôn có hơn 500m đoạn đường kiểu mẫu còn các đoạn đường khác đều do các chi hội như Chi hội Phụ nữ, Cựu Chiến binh, Nông dân, Cựu Thanh niên xung phong... đảm nhận trồng và chăm sóc. Để xây dựng các tuyến đường hoa này, người dân đã đóng góp trên 200 triệu đồng và toàn bộ ngày công.

Được biết tháng 3 năm 2018, UBND huyện Lệ Thủy đã chọn Xuân Lai là 1 trong 6 thôn làm điểm xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và được chọn để xây dựng những vườn mẫu của huyện. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, thôn Xuân Lai luôn xác định để hoàn thiện các tiêu chí của khu dân cư kiểu mẫu không phải là câu chuyện một sớm một chiều mà là một quá trình phấn đấu bền bỉ từ sự hỗ trợ của Nhà nước đến sự chung tay góp sức của mỗi một người dân trong thôn, trong đó nhân dân là chủ thể. Do vậy, khi triển khai thực hiện thôn đã chú trọng đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của các cán bộ,

đảng viên cho đến từng người dân và kịp thời biểu dương các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào. Đồng thời, trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, tiềm năng, lợi thế của địa phương, cán bộ và nhân dân thôn bắt đầu xây dựng với phương châm “Đễ làm trước, khó làm sau”.

Thôn Xuân Lai hiện có 177 hộ, 705 khẩu, chia thành 6 xóm tự quản. Để phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt văn hóa, hội họp, học tập của người dân, UBND xã, thôn đã tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao. Nhà văn hóa thôn được xây dựng rộng rãi, kang trang có diện tích hơn 1.000 m<sup>2</sup>, riêng hội trường thôn có diện tích khoảng 120 m<sup>2</sup> với trên 100 chỗ ngồi. Ngoài ra, được sự quan tâm của đội ngũ cán bộ thôn cũng như người dân nên tủ sách khuyến học của thôn Xuân Lai đã được tăng thêm về số lượng cũng như chất lượng. Bên cạnh đó, thôn Xuân Lai còn quy hoạch, xây dựng khu thể thao của thôn. Hiện khu thể thao có diện tích khoảng 2.300m<sup>2</sup> trong đó có 1 sân bóng đá, 2 sân bóng chuyền và sân cầu lông. Các sân bóng đã được trang bị đầy đủ các dụng cụ, tạo điều kiện thuận lợi và thu hút 35% người dân trong thôn tham gia tập luyện thường xuyên. Chỉ tính riêng từ năm 2018 đến nay, thôn Xuân Lai đã huy động được gần 1 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 400 triệu và hiến đất, ngày công để xây

dựng khuôn viên nhà văn hóa thôn, làm đường giao thông, sân bóng chuyền, cầu lông... Hằng năm vào các dịp lễ, Tết, tại nhà văn hóa thôn người Xuân Lai lại được hòa mình vào không khí rộn ràng của hội chơi bài chòi và kéo co. Người dân nơi đây cũng luôn tích cực tham gia các hoạt động TĐTT do xã tổ chức như giải bóng chuyền, bóng bàn, chạy việt dã, kéo co và đều đạt kết quả cao. Được trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng làng văn hóa, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nhiều người dân Xuân Lai không giấu được niềm vui mừng vì đã góp phần vào sự đổi thay của quê hương. Ông Nguyễn Hữu Vượng (xóm 3) vui vẻ nói: Khi thôn Xuân Lai được chọn để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu của huyện, bản thân tôi cũng như bà con nơi đây ai cũng rất phấn khởi. Gia đình tôi đã tự nguyện hiến 200 m<sup>2</sup> đất và 50 m<sup>2</sup> hàng rào để cùng với người dân chung tay xây dựng nông thôn mới.

Nét nổi bật trong xây dựng đời sống văn hóa ở thôn Xuân Lai là trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, cấp ủy, Ban cán sự thôn luôn coi trọng công tác giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống. Ngoài ra, người dân Xuân Lai luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, hương ước của thôn, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Nhân dân luôn đoàn kết, hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh

tế, lúc khó khăn hoạn nạn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thôn luôn được giữ vững. Các tuyến đường trong thôn đã được lắp đặt hệ thống camera an ninh. Trong tháng 4 năm 2021 thôn Xuân Lai đã được chọn là thôn điểm để thực hiện mô hình “Đến tận nhà, rà từng tin báo” của Công an huyện Lệ Thủy... Với những thành tích đạt được, thôn Xuân Lai đã giữ vững danh hiệu thôn văn hóa tròn 20 năm và đến cuối năm 2020, tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn đạt 95,4%.

Song song với công tác xây dựng đời sống văn hóa thì việc phát triển kinh tế trong thôn cũng được quan tâm, chú trọng. Hiện toàn thôn có 70 ha đất trồng lúa, gần 10 ha đất trồng rau màu và cây ăn quả. Với bản tính cần cù, chịu khó, người dân thôn Xuân Lai đã cải tạo các vườn tạp, áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và sử dụng các loại giống mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ vậy, thôn Xuân Lai đã có 5 vườn mẫu đã được huyện công nhận. Hơn nữa phát huy thế mạnh của thôn là gần trung tâm xã nên các hoạt động kinh doanh buôn bán trong thôn được mở rộng. Thôn Xuân Lai có 2 hợp tác xã được thành lập trên cơ sở từ tổ hợp tác đó là Hợp tác xã sản xuất kinh doanh, dịch vụ tinh bột Hiền Thuận và Hợp tác xã nông sản Vân Dy; 2 cơ sở cơ khí và nhôm kính tổng hợp, 6 tổ mộc nề, 5 hộ kinh doanh dịch vụ vận tải... Nhờ chú trọng đến các giải pháp phát triển kinh tế mà tổng thu nhập bình quân đầu người của người dân thôn Xuân Lai đến cuối năm 2020 ước đạt trên 45 triệu đồng/người/năm. Đến nay, toàn thôn chỉ còn 4 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 2,26%. Để đạt được những kết quả trên thì theo ông Phan Thanh Tùng, thôn Xuân Lai đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để mỗi người cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn nhận thức rõ và thấy được tầm quan trọng của phong trào TĐĐKXDĐSVH cũng như xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Đồng thời, cán bộ thôn luôn là những người tận tâm, nhiệt tình với các phong trào ở cơ sở và dù làm bất cứ việc gì thì thôn luôn đưa ra để người dân bàn bạc, thống nhất thực hiện để đạt được hiệu quả cao hơn.

Phấn khởi, tự hào với những thành quả đã đạt được trong hôm nay nhưng cán bộ và nhân dân thôn Xuân Lai vẫn không ngừng nỗ lực, đặt ra cho mình những mục tiêu tiếp theo để xây dựng Xuân Lai trở thành làng quê giàu đẹp trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ■

L.M

## QUẢNG NINH...

(Tiếp theo trang 21)

khu trung tâm của xã với tổng diện tích đất quy hoạch: Trung tâm văn hóa xã là 123.591 m<sup>2</sup>, sân vận động 218.752 m<sup>2</sup>, sân khác 13.300 m<sup>2</sup>. Các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện tiếp tục được củng cố và phát triển, góp phần quan trọng xây dựng tinh thần đoàn kết, nếp sống mới ở khu dân cư. Hơn nữa, nhờ thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong hoạt động văn hóa, thể thao mà các lễ hội truyền thống như lễ hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ được duy trì thường xuyên, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương. Hiện nay, trên địa bàn huyện Quảng Ninh có trên 350 câu lạc bộ văn nghệ, thể thao đáp ứng nhu cầu tập luyện cho đông đảo quần chúng nhân dân. Nhờ chú trọng xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở mà phong trào rèn luyện sức khỏe đã trở thành nhu cầu thiết yếu và ngày càng thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều người. Hiện số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên ở huyện Quảng Ninh đạt gần 30%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng sôi nổi và thường xuyên được tổ chức vào các dịp lễ lớn của đất nước.

Ông Ngô Đình Hương, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quảng Ninh cho biết: Mặc dù vẫn còn một số hạn chế song phong trào TĐĐKXDĐSVH ở huyện Quảng Ninh đã có sức lan tỏa rộng lớn, gắn kết với các phong trào, các cuộc vận động được các cấp, các ngành và người dân đồng tình ủng hộ. Trong thời gian tới, huyện Quảng Ninh sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng tích cực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào, đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu ■

C.T